

ปปช.เตือนเลิกตั้งโต๊ะซื้อขาย

โพสต์ทูเดย์ - ป.ป.ช.ขงข้อเสนอป้องกันทุจริตโครงการช่วยชาวสวนยาง ระบุรัฐไม่ควรแทรกแซงราคาน้ำตาลมาเก็บสต็อกแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา เนื่องจากขณะนี้ เป็นฤดูกาลเริ่มเปิดกรีดยางอีกครั้ง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ และวางแนวทางโครงการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่และตำแหน่งราชการ สำหรับรายละเอียดหนังสือ ป.ป.ช. ระบุว่า การส่งเสริมปลูกยางพาราของภาครัฐที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ขณะที่ความต้องการใช้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน จนทำให้รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข้าไปซื้อในราคาน้ำตาลแล้วนำมาเก็บไว้รอการระบายในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่การดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจเกิดพฤติการณ์สี่อในทางทุจริต และอาจไม่โปร่งใสในขั้นตอนการรับซื้อ เก็บรักษา และระบายออกจากสต็อกของรัฐ ทั้งนี้ ป.ป.ช.เห็นว่าควรมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ โดยมาตรการด้านตลาดนั้น รัฐไม่ควรใช้มาตรการแทรกแซงราคา ยางพารา เพราะทำให้กลไกตลาดเสียสมดุลและขาดการแข่งขัน รัฐควรดำเนิน

โครงการลักษณะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านยางพารา หรือให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต

อย่างไรก็ตาม หากต้องดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง ควรกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าเข้าร่วม และควรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ เพื่อความชัดเจนและทั่วถึงของโครงการ ตลอดจนควรมีกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมรับผิดชอบด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์

ขณะที่การประเมินผลโครงการควรดำเนินการ 3 ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดโครงการ หากโครงการใช้งบประมาณมากแต่ไม่ส่งผลสำเร็จก็ควรหามาตรการใหม่ ส่วนการระบายยางพาราในสต็อกของรัฐ ควรกำหนดเงื่อนไข วิธีซื้อขายให้ชัดเจน รวมทั้งปริมาณที่ซื้อขายตามชนิด ราคา วันที่ของการซื้อขาย และผู้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการในการซื้อขาย และรายงานให้ ครม.ทราบทุก 3 เดือน และยังให้เพิ่มบทลงโทษผู้ทุจริตจากโครงการของรัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนทุกกลุ่ม รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (ถยท.) ได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบและคัดแยกยางในสต็อกรัฐปัจจุบันมีอยู่ 2.7 แสนตัน ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาการระบาย และขายให้กับต่างประเทศ ซึ่งหลักการระบายจะไม่กระทบต่อราคาตลาด



เหลือไว้ทำไม

แม้มีข่าวต่อเนื่องกับการเร่งระงับปัญหาที่ดินทำกิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร หรือ ส.ป.ก. ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามผู้นำรัฐบาล และ คสช. ประกาศใช้ ม.44 เอาจริงกับการเดินหน้าปักป้าย ยึดที่ ส.ป.ก. คืนจากนายทุนผู้ครอบครองที่ดิน เกินกว่า 500 ไร่ ที่มีการใช้วิธีการปักป้ายกับพื้นที่คดีสิ้นสุดศาลฎีกาพิพากษาให้ออกจากที่ไปเหอะ มายาวนาน แต่พระสงฆ์...คนใหญ่คนโตที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ยังไม่ยอมออก จนงานนี้ท่านรัฐมนตรี ฉัตรชัย สารีภักดิ์ รมว.เกษตรฯ จึงควงแขนข้าราชการ ไกล่เกลี่ยณอย่าง “คุณพี่ สรรเสริญ อัจจุตมานัส” เลขานุการ ส.ป.ก. ต้องถึงกับออกลีลาใช้วิธีการปักป้ายขับไล่ด้วยตนเอง ผ่านสื่อกว่าเกือบร้อยชีวิต เป็นข่าวใหญ่โต เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมาถึงวันนี้ ในหลายพื้นที่ เมื่อกระจอกข่าวลงไปแอบสัมผัสผ่านข้าราชการ ส.ป.ก. ในพื้นที่ต่างจังหวัด หลายแห่ง ยัง..งง กับระยะเวลาการปักป้าย เพราะบ้างก็บอกว่า ให้จบภายใน 129 วัน นับจากวันปักป้าย เมื่อเอกสารไปถึง บ้างก็บอกว่า วันที่ ครม. มีมติให้ใช้ ม.44 เรื่องนี้ต้องบอกว่า งงเหมียยนกัน กับคนทำงานข่าว ว่าท่าน รมว.เกษตรฯ จะเอาอย่างไรหนอ เพราะว่ากันว่าเรื่องนี้ แม้แต่เรื่องวัน การกำจัดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินต้องสิ้นสุดเมื่อใด ยังงงกันไม่จบ

แต่งงานนี้ ท่านพี่ “สรรเสริญ” ยังมีการปล่อยงานใหม่ ทั่วทวน จะลับผู้ถือครองเพิ่มอีก ซึ่งเป็นส่วนที่ดินที่รัฐหรือ ส.ป.ก. ไปจัดสรรให้เกษตรกรแล้วมันดันไปตกในอ้อมมือนายทุนครอบครองเกิน 100 ไร่ ว่ากันว่า เบื้องต้น ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบที่ดินในลักษณะดังกล่าวจากภาพถ่ายทางอากาศ ใน 66 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทั้งหมด 26,000 แปลง เนื้อที่ 370,000 ไร่ พบว่า พื้นที่ที่คาดว่าจะผัดไปจากสภาพเดิม มี 11,800 แปลง ซึ่งมีหลักฐาน

เบื้องต้นเชื่อว่าการเปลี่ยนผู้ครอบครองและมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน หากครอบครองเกิน 100 ไร่ ก็จะใช้มาตรา 44 เข้าไปดำเนินการทันที สำคัญกว่านั้น ถ้าพบว่าการแบ่งซอยๆ หนัๆ พื้นที่ก็จะจัดทำแผนที่เพื่อชี้เป้าพื้นที่ที่มีปัญหา และเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก ไปถึงต้นขั้วการเสียภาษีที่ดินด้วย โดยตั้งเป้าจะออกประกาศคำสั่งและแผนที่แนบท้ายกรณีนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ด้วย ขยันจริงท่านที่ ไม่ทราบว่าจะขยันถึงทวนไปถึงไหน ลืมแล้วรีพี่ “สรร”..... อีกไม่กี่วันแก้อีเลขาฯ ส.ป.ก. นั้น มันมีไซ้ของท่านที่เสียแล้ว..... ซักอยากรู้เสียแล้วงานนี้ท่าน “ฉัตรชัย” วางใครรับไม้ต่อเพราะหากเป็นคนรู้เรื่องปัญหา ส.ป.ก. จริง คงสาธตต่อแบบไม่ยาก.....ยังง้อเอาให้จบ.... อย่าว้าว้าวได้เหลือไว้ทำไม....

มาอีกเรื่อง คือเรื่องยาง ที่อยู่กันมานาน แต่แทบสาบปัญหาไม่ได้เลย ว่ากันว่า ครบ 1 ปี การยางแห่งประเทศไทยที่มีการจัดตั้งกันมา โดยจัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด “1 ปี สรรค์สร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสังคมชาวยางก็คาดหวัง ท่านผู้นำอย่าง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่ชื่อ “ธีรวัช สุขสะอาด” วันนี้ต้องบอกว่าผิดหวัง แทนเพื่อนพี่น้องที่ชาวสวนยางเอากันตรงๆ เรื่องของยางที่ยังค้างสต็อกกว่า 3 แสนตัน ที่ว่ากันว่า รัฐบาลจะซื้อยางใหญ่ไปใช้ในหน่วยงานรัฐ ทั้งภาคถนน และใช้ใช้อื่นๆ วันนี้ต้องบอกว่า หลังจากประโคมข่าว ปักป้าย ว่าเอาจริงกับการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานละเท่าโน้นเท่านี้ มีตัวเลข ที่ชัดเจน กันมาหลายเดือน วันนี้ ไม่มีวีแววว่าถนนในสยามประเทศหรือกิจการใดในหน่วยงานรัฐ มีข่าวว่าเขา เอายางในสต็อกไปใช้ ณ...ที่แห่งหนตำบลใดที่ชัดเจน ต้องถามอีกครั้งว่า เหลือไว้ทำไม เพราะถึงเพ-ลา นี้ ยางที่ว่ามีอยู่ในสต็อกกว่า 3 แสนตัน ผลาญงบประมาณประเทศ ที่ทั้งเข้าโกดัง ทั้งเรื่องการประกันภัย กว่าเดือนละ 200 ล้านบาท ที่สำคัญหากยังเอาไว้นานไม่มีการระบาย มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพตกลง และตกลงเรื่อยๆ สุดท้ายเนาตายซากในโกดัง แล้วจะเหลือไว้ทำไม ช่วยตอบที

‘หมิงเทียน’

กยท.ตรัง แจ้างเกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองพื้นที่สวนยางแจ้างรายชื่อต่อ กยท. หลังมติการยางแห่งประเทศไทยให้สำรวจเพื่อกำหนดนโยบายยางพาราในอนาคตภายในวันที่ 1 ก.ค.59-30 ก.ย.59

19 ก.ค. 2559 | (96 ผู้เข้าชม) | 



นายวิระเทพ จันทรแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ให้การยางแห่งประเทศไทยจัดเก็บข้อมูลที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่งในสวนของจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 1,500,000 ไร่ โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถแจ้างข้อมูลได้แล้ว ณ การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในวันที่เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้แจ้างข้อมูล 1.สัญชาติไทย 2.เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง และ 3.มีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ทั้งที่เปิดกรีดแล้ว และไม่เปิดกรีด โดยนำเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ้างซึ่งประกอบด้วย 1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3.หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดิน เช่น ภบท.5, 6, 11 (ถ้ามี) 4.แบบฟอร์มการรับแจ้างข้อมูล 5.หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเช่า 6.ผู้แจ้างต้องมีพยาน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของข้างเคียง สมาชิก อบท.ในพื้นที่ที่สวนตั้งอยู่ และ 7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ทั้งนี้ การรับแจ้างสิทธินี้มีใช่เป็นการรับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ แต่เป็นการแจ้างข้อมูลพื้นที่การปลูกยางพาราเพื่อที่การยางแห่งประเทศไทย จะดำเนินการกำหนดนโยบายด้านยางพาราในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ตรัง(สวท.) ตรัง(สวท.)

ผู้เรียบเรียง : วรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

มจพ. MOU บึงกาฬ พัฒนายางพารา



ศูนย์วิจัยการศึกษา

edusiamrath@gmail.com

จากความสำเร็จของ ผศ.ดร.ระพี พันธุ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้วิจัย โครงการสร้างถนนยางพาราตินชีเมนต์ จนสามารถใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกและแห่งแรกในประเทศไทย ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์มาผสมพร้อมกันน้ำยางพาราตัดแปร ในรูปแบบพาราปรับเบอร์ชอยชีเมนต์ ซึ่งการใช้น้ำยางพาราตัดแปรนั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบ ทั้งถนนดินลูกรังที่อยู่ตามชนบท และถนนลาดยางมะตอยแบบปกติ โดยใช้เป็นชั้นพื้นทาง อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร ส่งผลให้ราคายางพาราขยับตัวสูงขึ้น

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างมจพ. และจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา มากถึง 7 แสนไร่ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากยางพาราไทย

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ อธิการบดี มจพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ มจพ. ได้ทำความร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งยังสอดรับการพัฒนานวัตกรรมจากยางพาราโดยนักวิจัยของมจพ. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำถนนยางพาราตินชีเมนต์ในจังหวัดบึงกาฬแล้ว มจพ. ยังมุ่งเน้นที่จะทดสอบและใช้งานผิวถนนสีจากยางพารา ผิวถนนกันสั่นจากยางพารา ถนนป้องกันการทรุดตัวด้วยจีไอเซลล์จากยางพารา และยางมะตอยเทียมจากยางพารา เป็นต้น

ถือเป็นการคอบใจของภาครัฐในการแก้ปัญหาระยะยาว หากสามารถผลักดันนวัตกรรมจากยางพาราไปสู่เชิงพาณิชย์ ย่อม

ส่งผลต่อราคาขายฯ ที่สูงขึ้นตามไปด้วย

อนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 775,994

ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.49 ของพื้นที่การเกษตร และมีโรงงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนนับพันล้านบาท

มีกำลังการผลิตแปรรูปยางพารา ทั้งยางแท่ง ยางเครป และ

น้ำยางเข้มข้น รวมกันประมาณสองแสนตันต่อปี และมีแนวโน้มที่

จะมีบริษัทจากต่างชาติ (จีน) มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพาราขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์

กลางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราส่งออกที่สำคัญของประเทศ



❑ **บุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้า**
นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ๖ ทรวงครองราชย์ ครบ 70 ปี พระชนมพรรษา องค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชานุรัมย์รวมใจ ปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน” ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 โดยมี พลตรีเดชอุดม นิษรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พลตำรวจตรีฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายอำเภอ ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมรับมอบพันธุ์กล้าไม้ยางนา และร่วมปลูกไม้ยางนา กันอย่างเนืองแน่น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนกล้ายางนา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 100,000 ต้น เพื่อมอบให้กับเครือข่ายปราชญ์ฯ ขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์นำอยู่ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบกล้ายางนาแล้วบางส่วน และได้ดำเนินการมอบกล้ายางนาในวันนี้จำนวน 39,000 ต้น โดยจะทยอยส่งมอบให้ครบ 100,000 ต้น ภายในปี 2559

สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด ผลิตหมอนยางพาราสุขภาพสามารถทำตลาด
ต่างประเทศได้ อีกหนึ่งทางรอดเกษตรกรชาวสวนยางพาราตราด ในช่วงที่ราคายางพารา
ตกต่ำ

22 ก.ค. 2559 | (995 ผู้เข้าชม) | 



(22 ก.ค. 59) ที่สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด เลขที่ 159/3 หมู่ 9 ตำบลเนิน
ทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด นำสื่อมวลชนเข้าชมขั้นตอนการผลิตหมอนยางพารา 100 %
หมอนเพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด ได้ร่วมตัวกันทำขึ้นภายใต้ แบรินด์
เอราวัณ โดยการนำของนายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ เป็นประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง
ตราด ซึ่งวัตถุดิบรวมถึงบุคลากรทั้งหมดจะใช้จากเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในช่วงที่ราคายางพาราทกต่ำและยังเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน โดยจะรับน้ำยางพาราจากชาวสวนนำไปผ่านกระบวนการผลิต ด้วยการนำน้ำ
ยางพารามาผ่านกระบวนการปั่นโฟม ก่อนจะนำมาขึ้นรูปทำการอบเพื่อให้ยางคงรูป ทำการล้าง
การอบแห้งและการตกแต่งจนมาเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ใน 1 วัน จะผลิตหมอนยางพารา
ได้ประมาณ 120-140 ใบ ซึ่งมีราคาขายปลีกจำหน่ายอยู่ที่ใบละ 650 บาท ซึ่งสหกรณ์ยางพาราเนิน
ดินแดงตราดได้ร่วมมือกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะทอน จังหวัดจันทบุรี ผลิตหมอน
ยางพาราร่วมกันภายใต้ แบรินด์ เอราวัณ เพื่อรองรับตลาดความต้องการที่กำลังขยายเพิ่มขึ้นและ
หมอนยางพารานี้ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนอีกด้วย

นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด เพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราทกต่ำ ซึ่งเดิมก็มีการบริหารจัดการแบบสหกรณ์
อื่นทั่วไปมีการรวบรวมน้ำยางพาราของเกษตรกรมาทำยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงที่ราคายางพาราทกต่ำ แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางคณะกรรมการสหกรณ์จึงได้
ประชุมปรึกษาหาแนวทาง จนเกิดแนวความคิดในการนำน้ำยางพารามาผลิตทำหมอนยางพารา ได้
ศึกษาทดลองจนสามารถทำหมอนยางพารา 100% ที่มีคุณภาพดีจนสำเร็จซึ่งข้อดีของหมอน
ยางพารานี้ จะคงทนกว่าหมอนทั่วไปมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถกระจายรองรับน้ำหนักการกดทับได้ดี จึงทำให้ลดอาการปวดต้นคอของผู้ใช้และที่สำคัญ
หมอนยางพารานี้มีโครงสร้างรูระบายอากาศขนาดเล็กคล้ายรังผึ้งช่วยระบายอากาศได้ดีทำให้

อากาศถ่ายเทไม่อับชื้นจะไม่เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ การทำความสะอาดก็ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถนำยางพาราที่ได้ไปอัดใส่ตามตุ๊กตาได้ด้วย การทำหมอนยางพาราของสหกรณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยเกษตรกรในช่วงที่ราคาขายพาราตกต่ำแล้วการทำหมอนยางพาราดังกล่าวยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

ด้านนายสกุล ขาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวว่า ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทั้งหมดแล้ว มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันว่าจะส่งเสริมการดำเนินการของกลุ่มสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดแห่งนี้ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2560-2561 เพื่อต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้กระจายให้กับชุมชนมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางพารา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

22 ก.ค. 2559 | (31 ผู้เข้าชม) | 



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 59.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.29 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ราคาที่ยังต้องถิน กิโลกรัมละ 57.40 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.70 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.88 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 29 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 63.19 บาท ปรับลดลง 15 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 61.59 บาท ปรับลดลง 20 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 61.84 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 220,500 กิโลกรัม น้ำยางสด 50.25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 สตางค์

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 68.68 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 80 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.47 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 26 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.29 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.16 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธฤทธิ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

แรงงานเกษตร‘ขาด’หันใช้ยากำจัดวัชพืชพ่วง

กรมวิชาการเกษตร ระบุแรงงานหายาก ค่าแรงพุ่ง เกษตรกรหันใช้สารกำจัดวัชพืช เพิ่มมูลค่าการนำเข้ากว่า 4 พันล้านบาท และใช้ตามหลักวิชาการได้ผลดี ช่วยลดต้นทุน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัญหาแรงงานภาคเกษตรที่หายากและค่าจ้างแรงงานขยับสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่นาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการนำเข้าสารกำจัดวัชพืชปริมาณมาก โดยตั้งแต่เดือนม.

ค.-มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าสารกำจัดวัชพืชแล้วกว่า 51,347.43 ตัน มีปริมาณสารสำคัญ จำนวน 28,396.18 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,162.49 ล้านบาท

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการเกษตรเกินอัตราที่แนะนำ และใช้ปริมาณมากเกินความจำเป็น 2-3 เท่า และมีการนำสารกำจัดวัชพืช 2-3 ชนิดมาผสมกันแล้วฉีดพ่น เพราะเกรงว่าใช้ชนิดเดียวจะไม่ได้ผล นอกจากจะสิ้นเปลืองและทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสที่สารกำจัดวัชพืชจะถูกชะล้างลงสู่ดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน ทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“การผสมสารกำจัดวัชพืช 2-3 ชนิด

ฉีดพ่นในแปลง อาจเป็นพิษต่อพืชปลูก โดยทำให้พืชปลูกใบเหลือง ชะงักการเจริญเติบโตและตายได้ เกษตรกรจำเป็นต้องเรียนรู้ และต้องพึงระวังในการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ”

สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง คือ 1.เลือกชนิดสารกำจัดวัชพืชให้ถูกต้อง

เหมาะสมกับวัชพืชและชนิดพืชที่ปลูก เช่น ใช้สารไกลโฟเสท และพาราควอต พ่นกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ส่วนสารอาหารจีนใช้ฉีดพ่นคลุมหญ้าวัชพืชหลังปลูกพืชไร่

2.ใช้อัตราที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น สารไกลโฟเสท แนะนำให้ใช้ในตรา 500 ซีซี และสารพาราควอต 400 ซีซี ผสมน้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นในพื้นที่ 1 ไร่ สารอาหารจีน สูตร 80 % WP ให้ใช้ในอัตรา

320 ซีซี ผสมน้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นคลุมพื้นที่ 1 ไร่

3.ใช้ให้ตรงตามเวลา โดยต้องใช้สารกำจัดวัชพืชก่อนที่วัชพืชจะออกดอกและติดเมล็ด หรือความสูงของวัชพืชไม่เกิน 30 เซนติเมตร สำหรับสารกำจัดวัชพืชชนิดคลุมหญ้าให้ฉีดพ่นหลังปลูกพืชหรือใช้ในช่วงที่วัชพืชแตกใบไม่เกิน 3-4 ใบ และ 4.มีวิธีการพ่นอย่างถูกต้อง โดยใช้หัวพ่นที่ใช้เฉพาะพ่นสารกำจัดวัชพืชเท่านั้น ซึ่งต้องระมัดระวังสารเหล่านี้ถูกร่างกายและอาจได้รับอันตราย

แนะเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

สวพ.8เปิดผลศึกษาช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตค่าพันล้าน

นายอนันต์ อักษรศรี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) สงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทรัพยากรดินของประเทศไทยเสื่อมโทรมค่อนข้างมาก เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นทุกปี กรมวิชาการเกษตร จึงได้นำเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งได้สนับสนุนการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการใส่ปุ๋ยแบบไม่คุ้มค่า หรือจากการซื้อปุ๋ยสำเร็จรูปที่มีราคาแพง เพราะการประหยัดค่าปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพตรงกับที่พืชต้องการใส่ถูกเวลา และได้ต้นทุนค่านื้อปุ๋ยค่า ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่มีผลต่อรายได้ของเกษตรกร

นายทรงเมท สังข์น้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยในพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรภาคใต้ตอนล่าง ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เห็นได้จากผลวิเคราะห์ดินในบางพื้นที่ พบมีธาตุอาหารบางชนิด เช่น ธาตุฟอสฟอรัส เหลือคก้างในดินเป็นจำนวนมาก หากเกษตรกรสามารถส่งดินไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของ สวพ.1-8 หรือห้องปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน หรือห้องปฏิบัติการเอกชนต่างๆ ได้ จะทำให้ทราบว่าดินของตนเองควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมได้อย่างไร เพราะการใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดเท่าที่พืชต้องการและถูกช่วงเวลา เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างคุ้มค่า

จากการทดลองของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสงขลา ได้แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกรภาคใต้ตอนล่าง สำหรับพืชเศรษฐกิจหลักทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 10-30 คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

สำหรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ของห้องปฏิบัติการสวพ. 8 ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรปีละประมาณ 1,500 ตัวอย่าง รวมทั้งให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยผสมเองและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรสามารถเดินทางมาขอรับคำปรึกษาได้ในวันเวลาราชการ แต่ถ้ามีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรสามารถติดต่อเพื่อเชิญนักวิชาการไปให้ความรู้ได้ถึงที่บ้าน โดยติดต่อได้ที่ สวพ.8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0-7444-5905

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดตรัง

22 ก.ค. 2559 | (83 ผู้เข้าชม) | 



ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง นายโรบิลลิฮาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดตรัง โดยมีนาย นิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตัวและทำความรู้จักกับหน่วยงาน รัฐบาลและเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและการศึกษาของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การทํากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต และประเด็นที่นาย โรบิลลิฮาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและซักถาม ได้แก่ สถานการณ์ยางพารา ความช่วยเหลือเรื่องราคายางพาราจากรัฐบาล เรื่องการท่องเที่ยวตรัง เรื่องการพัฒนาจังหวัดตรังในภาพรวม และเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ข่าวชุบชีพ: บอสใหญ่สุดสมาร์ทแห่งสยามกลการอุตสาหกรรม 'ประธานวงศ์ พร
ประภา' เป็นปลื้มยอดขายทะลัก

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 14:00:04 น.

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--Worklink PR

ช่วงนี้งานชุกเป็นพิเศษ หลังลุยแผนอัปเดตฐานลูกค้าใหม่ ล่าสุด บอสใหญ่สุดสมาร์ทแห่งสยาม
กลการอุตสาหกรรม 'ประธานวงศ์ พรประภา' เป็นปลื้มยอดขายทะลัก หลังตัวแทนจำหน่าย
ภาคใต้คว้าออเดอร์ก้อนโต ส่งยูนิแคร์แอร์ฟอร์คลิฟท์กว่า 36 คันถึงกลุ่มบริษัทไม้ยางพาราแปรรูป
ภาคใต้ ส่วนงานเช่าและงานบริหารโครงการขนส่งเคลื่อนย้ายในคลังสินค้าแบบครบวงจรก็ไม่
น้อยหน้าคึกคักไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆเห็นที่ผลงานปีนี้รุ่งแรงๆ